

## สพฐ.เตรียมสร้างแฟลตพักครู

นำเสนอเมื่อ : 22 มิ.ย. 2562

**เลขาธิการ กพฐ. เผย ไม่ทอดทิ้งครู ปี 61 ซ่อมบ้านพักครูแล้ว 7 พันหลัง  
เตรียมเสนอแผนสร้างแฟลตพักครูเหมือนแฟลตทหาร-ตำรวจ  
หวังสร้างคุณภาพชีวิตความปลอดภัยให้เพื่อนครู**

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หยิบยกกรณีครูในจังหวัดนครราชสีมาถูกงัดบ้านพักครูเขาไปข่มขืนขึ้นมาพูด ทั้งได้แสดงความรู้สึกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครู โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านพักครูโดยลำพังขณะเดียวกันตนได้รับเสียงสะท้อนจากเพื่อนครูเขามาเป็นจำนวนมากว่า ขณะนี้ยังมีบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมและอยากให้ สพฐ.เร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เพื่อนครูยังเสนอแนะให้ สพฐ.ลงทุนสร้างบ้านพักครูให้เหมือนกับแฟลตของทหาร ตำรวจ โดยให้ครูมาอยู่รวมกัน 1 ตำบลอาจจะมี 1 แห่งๆละประมาณ 10 ห้อง เพื่อที่ครูจะได้มีเพื่อนที่สามารถช่วยดูแลกันและกันได้ เพราะทุกวันนี้บ้านพักครูบางแห่งอยู่หลังโรงเรียน ห่างไกล และลำบากคน ครูที่พักอาศัยจึงรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้นตนจึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ไปสำรวจดูว่าในเขตพื้นที่ของตนเองมีโรงเรียนใดบ้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซมบ้านพักครูบ้าง หรือมีครูที่จำเป็นต้องได้รับสิทธิในเรื่องที่พักอาศัย หากพื้นที่ใดมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก สพฐ.ก็จะจัดหางบฯเพื่อสร้างบ้านพักครูในรูปแบบแฟลต โดยให้ครูมาอยู่รวมกัน เบื้องต้นทราบว่าตกหลังละประมาณ 39 ล้านบาทอยู่ได้หลายสิบคน

"เรื่องนี้ผมมอบเป็นนโยบายเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องที่ครูต้องการมาก โดยเฉพาะครูที่บรรจุใหม่และต้องไปอยู่ต่างพื้นที่หากโรงเรียนอยู่ห่างไกลไม่มีที่พักอาศัยก็จะลำบาก ผมเคยเป็นครูมาก่อนผมรู้ดีว่าเป็นอย่างไร บางโรงเรียนอยู่ทุรกันดารมากโรงเรียนไม่มีที่พัก จะไปเช่าห้องพักข้างนอกก็ไม่มีให้เช่า ก็ต้องไปขออาศัยตามบ้านของชาวบ้านในชุมชน ดังนั้นก่อนที่ปมจะเกยจนอายุก็จะเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้กับเพื่อนครูให้ได้มากที่สุด เพราะหากครูมีที่พักอาศัยที่ดีที่ปลอดภัย ก็ย่อมมีจิตใจที่ดีในการทำหน้าที่สอนลูกศิษย์ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่เชื่อว่า สพฐ.ไม่ห่วงใยเพื่อนครูในเรื่องที่พักอาศัย เพราะล่าสุดในปีที่ผ่านมา สพฐ.ได้จัดงบซ่อมแซมบ้านพักครูไปแล้วถึง 7,000 หลัง" ดร.สุเทพ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562](#)